

KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (23/11/1982 - 23/11/2007) VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

TS. NGUYỄN THẮNG

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã quyết định chính thức lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 02/4/1982, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã quyết định thành lập Phân hiệu I - Trường Quản lý HTX Nông nghiệp trung ương đóng tại 45 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TPHCM, nay là Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II. Qua 8 tháng xây dựng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tối thiểu, ngày 23/11/1982, Ông Lưu Hữu Túy - Hiệu trưởng đã trịnh trọng khai giảng lớp học đầu tiên tại nơi đây, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của trường. Kể từ đó nhà trường đã chính thức lấy ngày 23/11 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập.

Với truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn và để tôn vinh nghề giáo, để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với các thế hệ thầy, trò, những người Anh, người Chi, những người đồng nghiệp và các tổ chức đã dìu dắt, dạy dỗ và giúp đỡ góp sức xây dựng nhà trường lớn mạnh, hôm nay

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II trân trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường (23/11/1982 - 23/11/2007) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Quá trình phát triển của nhà trường gắn với chặng đường đổi mới của ngành, của đất nước và sự phát triển của xã hội. Nhà trường đã trưởng thành vượt bậc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và tư vấn doanh nghiệp.

1. Về đào tạo, bồi dưỡng

Tư tưởng và phương châm xuyên suốt cả quá trình 25 năm xây dựng và phát triển là bám sát vào đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn của đất nước để xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung chương trình và thời gian đào tạo, bồi dưỡng, với nhiều hình thức đa dạng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chủ động, hiệu quả. Trong 25 năm qua, nhà trường đã xây dựng, tổ chức thực hiện, điều chỉnh hoàn thiện được hàng trăm chương trình đào tạo bồi dưỡng theo chức danh, cấp bậc quản trị và nghiệp vụ quản lý nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ cho người học. Các chương

trình đào tạo, bồi dưỡng đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm của đối tượng học viên là cán bộ quản lý đương chức, có tuổi đời không còn trẻ, đã kinh qua quản lý mà phần lớn chưa được đào tạo có hệ thống về quản lý.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng của trường không ngừng được tăng lên. Những năm đầu thành lập, mỗi năm chỉ mở được khoảng 20 lớp với hơn 1.000 học viên. Những năm gần đây, hàng năm, trường đã mở được khoảng 100 lớp với các chương trình như chính trị trung cấp, cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và quản lý nhà nước các chuyên ngành nông nghiệp và PTNT; quản lý qui hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn, khuyến nông, cán bộ quản lý kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp kể cả HTX và trang trại,... mỗi năm khoảng 6000 lượt học viên.

Đặc biệt vào năm 1990, Ông Nguyễn Văn Hóa, Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo việc xây dựng nội dung chương trình và cho mở thí điểm lớp đào tạo giám đốc doanh nghiệp đầu tiên cho các đơn vị ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Tiếp theo đó, Hiệu trưởng - PTS, Nhà giáo ưu tú Trương Xuân Ngô đã hoàn thiện chương trình theo hướng đào tạo chuyên sâu về quản trị kinh doanh, được các doanh nghiệp trong ngành nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó đến nay, trường đã đào tạo được 19 khóa giám đốc doanh nghiệp, với gần

1.000 học viên đến từ các đơn vị của ngành cao su, lương thực, cà phê, mía đường, chè, bông, các doanh nghiệp của binh đoàn 15, 16 Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp khác ở các tỉnh thành phía Nam

Ngoài ra, trường còn liên kết với các Trường Đại học, Cao đẳng mở 4 lớp đào tạo bậc đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, 15 lớp bậc cao đẳng và trung cấp kế toán tin học với tổng số 2.087 sinh viên. Giáo viên của trường đã đảm nhận trên 70% tổng số giờ giảng của các môn học chuyên ngành đào tạo nêu trên. Trường đã liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP HCM mở 02 lớp ôn thi bậc cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh (năm 2005 - 2006) và mở lớp bồi dưỡng sau đại học vào năm 2006 cho học viên là viên chức của các doanh nghiệp trong ngành.

2. Về nghiên cứu khoa học, tư vấn và hợp tác quốc tế

Từ những ngày đầu mới thành lập, ý tưởng của PGS.TS. Vũ Trọng Khải là "nhất thể hóa quá trình thực tiễn quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ quản lý vào thực tiễn" đã trở thành phương châm giảng dạy của nhà trường, lấy thực tiễn là đối tượng nghiên cứu và là căn cứ xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý thuyết đào tạo, bồi dưỡng và vận dụng các kiến thức đào tạo vào hoạt động quản lý của các tổ chức trong ngành. Kết

quả trong 25 năm qua, giáo viên của trường đã là chủ nhiệm của 57 đề tài, trong đó có 01 đề tài cấp nhà nước, 33 đề tài cấp Bộ, số còn lại là đề tài của cấp tỉnh, thành phố, cấp trường và các chương trình hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường đã tham gia tư vấn cho một số HTX nông nghiệp ở ngoại thành TPHCM (1983), xây dựng mô hình xã điểm cho tỉnh Vĩnh Long (2003); tư vấn phát triển nguồn nhân lực và xây dựng chiến lược cho Công ty Cao su Chư Prông, Công ty Cao su Ea H'leo thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (năm 2006). Năm 1999, PGS.TS. Trần Minh Tâm với tư cách là Trưởng Ban biên tập đã cho ra mắt bản đọc số đầu tiên "*Nội san thông tin khoa học*", từ đó đến nay mỗi năm phát hành 4 số.

Về hợp tác quốc tế, trường đã tham gia các chương trình tư vấn đào tạo với các tổ chức quốc tế như New Brunswick (do CIDA, Canada tài trợ); INWENT; SEDEC; ETSP; Oxfam, Socodevi; Winrock,...

3. Về xây dựng nguồn lực của nhà trường

Về phát triển nguồn nhân lực, quán triệt xuyên suốt phương châm nhà trường gắn liền với hoạt động quản lý thực tiễn, từ đó trường đã luôn luôn đổi mới nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy đồng thời phải không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy và trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo

viên. Khi thành lập, đội ngũ giáo viên của trường chỉ có 2 PTS và khoảng 20 cử nhân, kỹ sư. Từ năm 1998 đến nay, nhà trường đã có chính sách qui tụ nhân tài và khuyến khích viên chức nhà trường nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc. Đến nay, trường đã có 94% giáo viên có trình độ sau đại học, trong đó, có 1 PGS, 5 Tiến sĩ và 6 giáo viên đang làm nghiên cứu sinh. Ngoài ra, hàng năm, phần lớn giáo viên còn được đi bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước bằng nguồn kinh phí của trường.

Cơ sở vật chất của trường cũng được Bộ quan tâm đầu tư cải tạo, xây dựng, tạo ra môi trường cảnh quan sạch, đẹp, phù hợp, phục vụ tốt cho việc dạy và học của trường.

Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức nhà trường từng bước được cải thiện, theo phương châm "lấy giảng dạy nuôi giảng dạy", "lấy khoa học nuôi khoa học", dưới nhiều hình thức đa dạng, tạo tinh thần phấn khởi, an tâm công tác trong giáo viên, viên chức và người lao động.

Trong 25 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã 5 lần đổi tên và bổ sung thêm nhiệm vụ, được xem là quá trình tái cấu trúc các trường cán bộ quản lý của Bộ. Năm 2005, cùng với sự đổi mới giáo dục - đào tạo của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệu trưởng, PGS.TS Vũ Trọng Khải triển khai ý tưởng "Tái lập tổ chức đào tạo từ các

Trường quản lý của Bộ" đã trở thành ý chí của lãnh đạo và viên chức nhà trường, đồng thời được lãnh đạo Bộ ủng hộ, trở thành chủ trương của Bộ. Cuối năm 2006, Bộ đã chỉ đạo hai trường cán bộ quản lý xây dựng đề án Học viện Quản lý Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 2 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I và II. Hai trường đã trình lãnh đạo Bộ bản đề án vào ngày 08/11/2007.

Việc thành lập Học viện Quản lý Nông nghiệp Việt Nam trong tương lai là phù hợp với quy luật phát triển của xã hội và là kết quả của sự kế thừa những đóng góp to lớn cho quá trình phát triển nhà trường của các thế hệ đi trước. Đây là cơ hội để nâng vị thế của nhà trường trong tương lai nhưng cũng là thách thức lớn đối với thế hệ hôm nay. Để tỏ lòng biết ơn và xứng đáng với sự tin cậy của các thế hệ đi trước, chúng ta thế hệ hôm nay nguyện mang hết sức mình ***"xây dựng Học viện Quản lý Nông nghiệp Việt Nam có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại với đội ngũ giảng viên có trình độ cao để trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ cho các nhà quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn nói riêng và cho xã hội nói chung"*** với sứ mạng ***"trở thành học viện hàng đầu của Việt Nam về nghiên cứu khoa học, tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp -***

nông thôn; trở thành nhà cung cấp tin cậy các giải pháp, công cụ quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn mực quốc tế cho ngành và cho xã hội".

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, trường đã thực sự trưởng thành nhanh chóng. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy cấp trên, sự giúp đỡ của các Cục, Vụ chức năng, của các địa phương, các Sở Nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của ngành cao su, cà phê, lương thực..., các Viện, Trường, các đơn vị trong ngành, các HTX, trang trại ở các địa phương và sự miệt mài học tập của anh chị em học viên, sinh viên nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên, viên chức, người lao động nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn sự lãnh đạo của Bộ, sự hợp tác giúp đỡ vô cùng quý báu của các cơ quan, đơn vị đối với nhà trường suốt 25 năm qua, hy vọng trong thời gian tới nhà trường vẫn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, hợp tác, giúp đỡ quý báu đó.

Xin cảm ơn sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ lãnh đạo, giáo viên, viên chức và người lao động nhà trường, những người đang làm việc, những người đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác đi nơi khác, đã có những đóng góp cho sự phát triển của trường.